

PSTC กองทุนจูงมือหุ้น



นาย กิ่งวาทสิน

เลี้ยงก้นย้ายเทรดกระดาน SET

หุ้นหุ้น - PSTC ฮอตกองทุนไทย- เทศสนใจถือหุ้น คาดสิ้นปีนี้มีสัดส่วนถึง 10% จากปัจจุบันแค่ 2% ด้านผู้บริหารแยมแผนย้ายหลักทรัพย์ลงกระดาน SET เชื้อสินทรัพย์โตถึงหมื่นล้านบาท คอนเฟิร์มผลงานปีนี้มาตามเป้าโต 200% แจงราคาหุ้นร่วง เป็นไปตามกลไกตลาดหุ้น โบรกมองมูลค่าพื้นฐาน 1.32 บาท แนะ "ซื้อ" นายพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC เปิดเผยว่า **3 → ยับตอกทัก31**

PSTC

(ต่อจากหน้า 3)

ที่ผ่านมากองทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสนใจเข้ามารับฟังข้อมูล และต้องการถือหุ้นของ PSTC เนื่องจากบริษัทขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสินทรัพย์ขยายเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้กองทุนสนใจเข้ามาลงทุนหรือถือหุ้นของบริษัท โดยปัจจุบันมีกองทุนและในประเทศรวมถือหุ้นอยู่ประมาณ 2% ส่วนภายในสิ้นปีบริษัทคาดหวังสัดส่วนการถือหุ้นจากกองทุนมีโอกาสจะเพิ่มขึ้นไปถึงระดับ 10%

● **เลี้ยงก้นย้ายเข้า SET**

อย่างไรก็ดีบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาแผนย้ายหลักทรัพย์ PSTC เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จากการที่บริษัทมีสินทรัพย์เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยหากรวมโครงการในอนาคตจะทำให้บริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นไปถึง 10,000 ล้านบาท จากปัจจุบันมีสินทรัพย์ที่ 6,000 ล้านบาท

สำหรับการนำ บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด หรือ BGT บริษัทย่อย เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น เบื้องต้นคาดว่าจะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในช่วงไตรมาส 1/2563 และอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมในการให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเดิมของ PSTC ได้สิทธิ์ในการจองหุ้น IPO ของ BGT โดยเงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจของ BIGGAS ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซึ่ง BIGGAS

ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมพลังงานและจำหน่ายเชื้อเพลิงประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

ด้านความคืบหน้าโรงไฟฟ้าชีวภาพ กำลังการผลิต 5.6 เมกะวัตต์ ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอใบอนุญาตในการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้คาดว่าจะ COD ได้เร็วๆ นี้ รวมถึงโรงไฟฟ้าชีวมวล กำลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ คาดจะ COD ได้หลังจากโครงการโรงไฟฟ้าชีวภาพ COD แล้ว

● **มั่นใจกำลังผลิตแตะ 200 MW**

ทั้งนี้จะทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตสิ้นปีนี้เป็น 37.6 เมกะวัตต์ จากสิ้นปีก่อนที่ 30 เมกะวัตต์ นอกจากนี้บริษัทยืนยันว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) ที่ประเทศเวียดนามจะเริ่มก่อสร้างได้ตามแผน โดยเฟสแรกกำลังการผลิตอยู่ที่ 50 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทยังคงเป้าหมายที่จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 100 เมกะวัตต์ภายในปีนี้ ส่วนในอนาคตบริษัทมั่นใจว่าจะมีกำลังการผลิตครบ 200 เมกะวัตต์ภายในปี 2561-2563 ตามแผนอย่างแน่นอน

นายพระนาย กล่าวต่อว่า มั่นใจรายได้จะเติบโตได้ถึง 200% จากปี 2560 ทำได้ 1,362.66 ล้านบาท โดยจะรับรู้รายได้จากงานก่อสร้าง (BPC) โดยปัจจุบันมี Backlog ที่ 1,900 ล้านบาท คาดจะทยอยรับรู้รายได้เข้ามาในปีนี้อย่างน้อย 70% ส่วนธุรกิจการจำหน่ายแก๊สภายใต้การดำเนินงานของ **บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี**

จำกัด" ยังคงทำได้ตามแผน ในปี 2560 บริษัทมีรายได้อยู่ที่ 1,362.66 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 43.21 ล้านบาท ส่วน 3 เดือนแรกมีรายได้ที่ 658.39 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 24.36 ล้านบาท

สำหรับการที่ราคาหุ้น PSTC ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ปรับตัวลดลง คาดว่าจะเป็นผลมาจากภาวะตลาดหุ้นที่ปรับตัวลดลงมาแรง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมองว่าเป็นจังหวะดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าถือหุ้น PSTC หรือเข้าไปสะสมหุ้นในระยะยาว เนื่องจากพื้นฐานธุรกิจของบริษัทยังมีความแข็งแกร่งและเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

● **ราคาเหมาะสม 1.32 บ.**

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ทางฝ่ายคาดการณ์รายได้โตทุกปี ตั้งแต่ปี 2561-2563 และยืนยัน "ซื้อ" ที่มูลค่าพื้นฐาน 1.32 บาท คงประมาณการกำไรสุทธิปี 2561 ที่ 199.8 ล้านบาท หรือเติบโตกว่า 362% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน และราคาปัจจุบันซื้อขายที่ PER18F เพียง 24.8x เทียบกับอัตราการเติบโตกำไรในช่วง 3 ปีข้างหน้าเฉลี่ย (CAGR) สูงถึง 136.3% ถือว่ามีความเหมาะสม